

OMNOVA Solutions Inc. ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร คนใหม่



ปีชวู้ด, โอไฮโอ-8 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เควิน เอ็ม แมคมัลเลน เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ OMNOVA Solutions

แอน พี นูแนน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิลเลียม อาร์ ซิลแบช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

OMNOVA Solutions Inc. (NYSE: OMN) ประกาศว่า ทางบริษัทกำลังดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ เพื่อรับหน้าที่ต่อจากคุณเควิน เอ็ม แมคมัลเลน ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อไปทำสิ่งอื่นๆที่เขาให้ความสนใจ โดยตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีในฐานะผู้บริหารองค์กร คุณแมคมัลเลนประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ OMNOVA ขึ้นเป็นผู้นำในแวดวงเคมีภัณฑ์เฉพาะทางและผลิตภัณฑ์พื้นผิวสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังดำเนินงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ที่โดดเด่นที่สุดคือการเข้าซื้อกิจการของ Eliokem International ขณะเดียวกัน OMNOVA สามารถทำกำไรต่อหุ้นได้เพิ่มขึ้นเกือบ 60% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ของปีนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึง 29% ตลอดปี 2558 เขาผู้นี้มีความกระตือรือร้นต่ออนาคต และภาคภูมิใจต่อความก้าวหน้าของบริษัทในขณะที่เขาเป็นผู้นำ

รูปภาพ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436649>

รูปภาพ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436648>

รูปภาพ - <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436647>

คุณแอน พี นูแนน จะรับหน้าที่ต่อจากคุณแมคมัลเลน ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และคุณนูแนนจะได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการบริหารบริษัทยังตัดสินใจแยกตำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แต่งตั้งคุณวิลเลียม อาร์ ซิลแบช เป็นประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและทำงานอย่างเป็นอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เช่นกัน

คุณไมเคิล เจ เมอร์ริแมน ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารของ OMNOVA กล่าวว่า “คุณเควินเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยไหวพริบในเรื่องของกลยุทธ์และธุรกิจ เรารู้สึกซาบซึ้งใจที่เขาได้อุทิศตนตลอดระยะเวลาหลายปีเพื่อเป็นผู้นำให้กับ OMNOVA ทั้งในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ เขามีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการประเมินตลาดและภาวะการแข่งขัน และทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทก้าวหน้า เขาได้ก้าวออกจากองค์กรของเราหลังจากที่ได้วางกลยุทธ์การขยายธุรกิจไว้เป็นอย่างดี และสร้างทีมผู้นำที่แข็งแกร่งไว้อย่างเพียบพร้อม ในนามของคณะกรรมการบริหารและในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณที่คุณเควินได้ฝากผลงานอันน่าประทับใจเอาไว้ และหวังให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ เราทุกคนจะคิดถึงเขาอย่างแน่นอน”

หลายๆโครงการที่คุณแมคมัลเลนได้ริเริ่มขึ้นตลอดหลายปีมานี้ ส่งผลให้ OMNOVA ยังคงรักษาความแข็งแกร่งและศักยภาพในการทำกำไร แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายก็ตาม ในขณะที่เขาเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น OMNOVA เป็นเพียงบริษัทที่มีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกา แต่คุณแมคมัลเลนได้เข้ามาผลักดันให้ OMNOVA กลายเป็นองค์กรระดับโลก ปัจจุบัน OMNOVA มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การผลิตและเทคโนโลยีใน 3 ทวีป นอกจากนี้ เขายังผลักดันให้เทคโนโลยีของ OMNOVA เติบโตอย่างก้าวกระโดด จนบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเปี่ยมมูลค่า ทั้งนี้ คุณแมคมัลเลน วัย 56 ปี เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเมื่อปี 2539 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่งและก่อสร้าง จากนั้นได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2543 และเป็นประธานกรรมการในปี 2544 โดยก่อนหน้านี้จะเข้ามาร่วมงานกับ OMNOVA คุณแมคมัลเลนเคยทำงานให้กับ GE และ McKinsey & Co.

คุณแมคมัลเลนกล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีมากกับสถานะของ OMNOVA ในทุกวันนี้ ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคง ปัญหาซึ่งบดขยี้ของเราดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเราเพิ่งวางกลยุทธ์ระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างโอกาสอันน่าตื่นเต้นมากมายในอนาคต บริษัทอยู่ในสถานะที่เหมาะสมในการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เรามีทีมงานที่แข็งแกร่งและทุ่มเท และผมจะคิดถึงทุกคน แต่ผมยังคงขี้หนุมนั่นและต้องการทำสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ต่อไป และผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะออกไปทำตามความปรารถนาของตนเอง”

สำหรับ แอน พี หนูแนน วัย 53 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจ Performance Chemicals ของ OMNOVA โดยภายใต้การบริหารงานของเธอนั้น ธุรกิจนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานเชิงรุกในการปรับแนวทางการผลิตและปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี รวมทั้งสร้าง “พิมพ์เขียว” ด้านต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการค้า ยังสร้างรากฐานอันมั่นคงที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง

คุณเมอร์ริแมนกล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าคุณแอนจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง คุณแอนเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ โดยมีความรู้ลึกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และรู้จัก OMNOVA เป็นอย่างดี เธอมี

ประวัติการทำงานอันโดดเด่นในการปฏิรูปองค์กรและยกระดับผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น ภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักและเน้นสร้างคุณค่า เรายินดีที่คุณแอนตอบรับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ OMNOVA และเรากำลังตั้งตารอดูผลงานที่เธอจะทำให้กับบริษัทและบอร์ดบริหาร”

คุณหนูแอนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มานานเกือบ 30 ปี โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ OMNOVA ในปี 2557 เธอเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการธุรกิจ Industrial Engineered Products ของ Chemtura Corporation ที่มีรายได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ทำงานกับ Chemtura และ Great Lakes Chemical Corporation คุณหนูแอนได้รับตำแหน่งที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆ ในการควบคุมและซื่อจกิจการ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การขาย และเทคโนโลยี เธอเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในตำแหน่งนักเคมีวิเคราะห์ที่บริษัท McNeil Specialty Chemicals Company และ Squibb-Linson, Co. ส่วนในด้านการศึกษา นั้น เธอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมีโลหอินทรีย์ และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี เกียรตินิยม จาก University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา คุณหนูแอนดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ CF Industries (NYSE: CF) รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร American Chemistry Council

คุณหนูแอนกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับโอกาสเป็นผู้นำ OMNOVA และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานที่มีความสามารถและทุ่มเท เพื่อผลักดันบริษัทให้เป็นผู้นำของโลกในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม คุณแควินได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งไว้ให้เราต่อยอด อีกทั้งยังได้พัฒนาและบริหารองค์กรโดยให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้ถือหุ้นทุกคน”

ขณะเดียวกัน คุณวิลเลียม อาร์ ซीलแบช วัย 68 ปี จะรับตำแหน่งประธานกรรมการ OMNOVA ต่อจากคุณแมคมัลเลน โดยคุณซิลแบชดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของ OMNOVA มาตั้งแต่ปี 2545 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของ Riverside Company บริษัทไพรเวทอีควิตี้รายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มุ่งมั่นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กในตลาดขนาดกลาง รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ Headwaters SC บริษัทที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจเอกชน ก่อนหน้านั้นในช่วงปี 2546-2549 เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรวิจัยเทคโนโลยี Ohio Aerospace Institute นอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Brush Engineered Materials, Inc. ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Materion Corporation ผู้ผลิตวัสดุเฉพาะทางประสิทธิภาพสูง ทั้งยังดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารอีกหลายตำแหน่งในบริษัท Brush Wellman, Inc. ในช่วงปี 2541-2545 ขณะเดียวกันเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Inverness Partners บริษัทจำกัดที่ทำธุรกิจเข้าซื้อกิจการและเข้าไปบริหารบริษัทด้านการผลิตหลายแห่งในภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหุ้นส่วนของ McKinsey & Co. ด้วย

เกี่ยวกับ OMNOVA Solutions Inc.

OMNOVA Solutions คือผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์และพื้นผิวคุณภาพสูงที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่พักอาศัย ในฐานะซัพพลายเออร์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) OMNOVA ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ “The Science in Better Brands” ได้แก่ โพลีเมอร์อีพ็อกซี เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง รวมถึงพื้นผิวสำหรับตกแต่งและใช้งาน เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดังที่วางจำหน่ายทั่วโลก บริษัทมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 1,950 คน และมียอดขายในช่วง 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 อยู่ที่ 773 ล้านดอลลาร์ สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OMNOVA Solutions ได้ที่ www.omnova.com

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข้อความคาดการณ์อนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดำเนินงานของบริษัท แต่ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อมูลอื่นๆที่ระบุในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และรายงานประจำไตรมาส Form 10-K รวมถึงเอกสารอื่นๆที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนประการใดประการหนึ่งหรือมากกว่านั้นเกิดขึ้นจริง (หรือเกิดผลลัพธ์ในเชิงลบ) หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้เกิดไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์หรือคาดหวังอย่างมาก บริษัทไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์อนาคต ไม่ว่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือด้วยประการอื่นใด